

Học sinh lớp 1A2 tham quan trải nghiệm tại Đền Đô – Cánh Buồm Xanh

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 - 2024 của nhà trường, sáng ngày 27/3/2024, trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức cho học sinh đi tham quan giáo dục truyền thống lịch sử tại Đền Đô (Từ Sơn - Bắc Ninh) và hoạt động trải nghiệm tại Trang trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội).



Điểm dừng chân đầu tiên của các bạn nhỏ lớp 1A2 là Đền Đô (Từ Sơn - Bắc Ninh). Tại đây các thầy cô giáo và các bạn học sinh được tham gia vào nghi lễ dâng hương vô cùng trang nghiêm và thành kính. Đứng trước nơi thờ tự của 8 vị vua triều Lý, thầy và trò trường Tiểu học Giang Biên đã thể hiện lòng quyết tâm phấn đấu hơn nữa để đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học.

Điểm đến tiếp theo chính là trang trại giáo dục Cánh buồm xanh (Ninh Hiệp) với không gian rộng rãi và rất nhiều trò chơi thú vị. Ngay khi vừa đặt chân đến đây, các bạn nhỏ lớp 1A2 đã được nghe thuyết minh để hiểu thêm về cột cờ Hà Nội thông qua mô hình cột cờ thu nhỏ; được hoá thân thành những người lính thực thụ, chiến đấu và bảo vệ thủ đô thân yêu tại khu mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; cùng nhau vượt qua mê cung cỏ với đầy khó khăn

thử thách; hoá thân thành những người thợ để làm tranh đông hồ, cùng nhau cho dê ăn và tìm hiểu cách chăm sóc các loài vật. Bên cạnh đó, các con còn được tham gia những trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và dũng cảm như: trải nghiệm chèo thuyền phao trên mặt hồ; Sasuke không giới hạn với các trò chơi vận động liên hoàn, học các kỹ năng lớp học bảo vệ môi trường và cùng khám phá vũ trụ... Tham gia phần nhảy flashmod tập thể sôi động thêm gắn kết tinh thần đồng đội cũng là hoạt động không thể thiếu. Những hoạt động này không chỉ bổ ích lý thú mà còn mang lại cho các em sự vui vẻ, đoàn kết, thân thiện.

Buổi trải nghiệm – tham quan thật ý nghĩa đối với các con, để lại trong lòng các con lớp 1A2 thật nhiều kỉ niệm đẹp và những bài học bổ ích. Chuyến tham quan trải nghiệm ngoại khóa của Trường Tiểu học Giang Biên thành công tốt đẹp! Qua chuyến tham quan này, các con được bổ sung thêm kiến thức lịch sử, thêm khâm phục và biết ơn công lao to lớn của các anh hùng dân tộc. Bên cạnh đó, với buổi trải nghiệm như thế này sẽ giúp các con rèn luyện tính tự lập và tinh thần trách nhiệm với bản thân.

Ba mẹ hãy cùng nhìn ngắm những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của các con nhé!













